

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 49
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ในเดือนพฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานเลขานุการไทย-อียู เฟลิกที ได้ดำเนินการกิจกรรมต่างๆ เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติป่าไม้ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป รายละเอียด ดังนี้

วันที่	กิจกรรม
2 พฤษภาคม 2561	การประชุมคณะกรรมการเจรจาการทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติป่าไม้ และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) ครั้งที่ 1/2561 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของการจัดทำ FLEGT VPA รวมทั้งรายงานผลการประชุมผู้เชี่ยวชาญร่วมระหว่างประเทศไทยและสหภาพยุโรป ครั้งที่ 3 (JEM3) และความก้าวหน้าภายหลังการเจรจา ครั้งที่ 1. อ่านต่อ
7 พฤษภาคม 2561	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อยนิยามความถูกต้องตามกฎหมายของไม้ (Legality Definition: LD) เพื่อหารือเรื่องวิธีการดำเนินการแก้ไข LD และกรอบเวลาส่งผลการดำเนินการแก้ไข นำเสนอโดยที่ปรึกษา อ่านต่อ
8 พฤษภาคม 2561	การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (Ad-Hoc Working Group) ครั้งที่ 3/2561 เพื่อหารือเรื่องวิธีการแก้ไข LD VPA Roadmap จากการประชุม JEM3 ตลอดจนการกำหนดรายละเอียดตารางกิจกรรมของ TEFSO อ่านต่อ
17 พฤษภาคม 2561	การประชุมกลุ่มย่อย TLAS เพื่อร่วมจัดทำแผนการดำเนินการร่างภาคผนวก TLAS และหารือเรื่องข้อเสนอแนะของ EFI ต่อร่าง TLAS อ่านต่อ
17 พฤษภาคม 2561	การประชุมคณะทำงานกลุ่มย่อย ไม้นอกมาตรา 7 บนที่ดินเอกชนได้หารือและปรับแก้เอกสารตามข้อเสนอแนะของอียู อ่านต่อ
22 พฤษภาคม 2561	การประชุมกลุ่มย่อยเรื่องการควบคุมการนำเข้าไม้ มุ่งหารือในประเด็นที่อียูได้ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นช่องว่างในระบบการควบคุมการนำเข้าไม้ที่ฝ่ายไทยนำเสนอ อ่านต่อ
24 พฤษภาคม 2561	การประชุมกลุ่มย่อย VPA Legal Text มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันพิจารณาร่างเอกสาร VPA Legal Text และกำหนดแผนการดำเนินงานในประเด็นนี้ อ่านต่อ

การดำเนินการตามกิจกรรมต่างๆ ดังที่ได้กล่าวข้างต้น ก่อให้เกิดความก้าวหน้าในการดำเนินการจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจในการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมชาติป่าไม้ และการค้า ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป ดังนี้

รายงานการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการไทย – อียู เฟลิกที ครั้งที่ 49
ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประเด็นสำคัญ	ความก้าวหน้า/ผลลัพธ์ที่ได้
รายนโยบายความถูกต้องของไม้	คณะทำงาน Ad-hoc รับรองวิธีการแก้ไข LD และกรอบเวลาส่งผลการดำเนินการ
การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ของไม้: ไม้ไม่หวงห้ามบนที่ดินเอกชน (หรือ การควบคุมการนำเข้าเคลื่อนที่ของไม้บนที่ดินเอกชน)	เอกสารต่างๆ อยู่ในขั้นตอนการแก้ไข และจะนำส่งให้อียูในวันที่ 8 มิถุนายน เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการประชุมทางเทคนิคในปลายเดือนมิถุนายน
TLAS	
การควบคุมการนำเข้าไม้	
VPA Legal Text	ฝ่ายไทยมีแนวทางในการดำเนินการประเด็นนี้อย่างชัดเจนรวมถึงกรอบเวลาการดำเนินการอีกด้วย